

BÁO CÁO NHANH

**Tình hình dư luận xã hội trong thanh niên
Tuần 28 năm 2022 (Từ ngày 9/7 - 15/7/2022)**

Ban Tuyên giáo trân trọng báo cáo tình hình dư luận xã hội trong thanh niên tuần 28 năm 2022, cụ thể như sau:

1. Tình hình dư luận xã hội trong thanh niên trên các lĩnh vực

- *Về tình hình thế giới:* Trong tuần dư luận thanh niên quan tâm đến sự việc ngày 14/7, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio thông báo nước này sẽ tổ chức quốc tang cựu Thủ tướng Abe Shinzo vào mùa thu tới. Kết quả nghiên cứu của Đại học Dartmouth (Mỹ) công bố mới đây cho thấy, 5 quốc gia phát thải khí nhà kính nhiều nhất thế giới gồm Mỹ, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Brazil gây thiệt hại kinh tế toàn cầu ước tính 6.000 tỷ USD. Để có thể chống chọi tốt hơn với việc nguồn cung khí đốt của Nga sụt giảm nghiêm trọng hoặc thậm chí có khả năng ngừng cung cấp khí đốt, Ủy ban châu Âu (EC) sẽ đưa ra nhiều biện pháp “thắt lưng buộc bụng” cho 27 quốc gia thành viên để tiết kiệm từ 25 đến 60 tỷ mét khối khí đốt trước khi mùa đông tới. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhận định, đại dịch Covid-19 chưa có dấu hiệu chấm dứt trong bối cảnh virus gây bệnh vẫn đang lây lan trên phạm vi toàn cầu. Cuộc chạy đua tìm người kế nhiệm Thủ tướng Anh Boris Johnson - người đã tuyên bố từ chức vừa qua đang nóng lên từng ngày khi có thêm nhiều quan chức đương nhiệm và mãn nhiệm tuyên bố tham gia ứng cử vị trí lãnh đạo Đảng Bảo thủ cầm quyền. Ngày 14/7, không quân Mỹ đã phóng thử thành công hai tên lửa siêu vượt âm do Tập đoàn Lockheed Martin phát triển.

- *Về tình hình chính trị:*

Dư luận thanh niên quan tâm sáng ngày 11/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc kỳ họp thứ 13; kết quả thành công của kỳ họp được thể hiện trên tất cả phương diện lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Nhiều vấn đề quan trọng, nhiều định hướng lớn đã được Quốc hội xem xét, bàn thảo và thông qua, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, điều cử tri quan tâm, kỳ vọng hơn cả là những quyết sách của Quốc hội sẽ sớm đi vào cuộc sống, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Bên cạnh đó, mỗi thành viên Chính phủ sẽ nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ, các lời hứa của mình; các đại biểu quốc hội sẽ tích cực, chủ động hơn nữa trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri và Nhân dân.

Bên cạnh đó, dư luận thanh niên cũng quan tâm trong hai ngày 13 và 14/7, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp kỳ thứ 17. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung liên quan đến các dấu hiệu vi phạm, cụ thể: Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016 - 2021 và đồng chí Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh. Dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025. Thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng các đồng chí: Nguyễn Thị Nở, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài chính; Ngô Quang Phú, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Mai Hắc Lợi, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; Nguyễn Ngọc Duy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Phú Yên. Xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên.

Dư luận thanh niên quan tâm và chia sẻ rộng rãi thông tin Bộ Chính trị điều động, phân công đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Tổng Kiểm toán Nhà nước để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng thời giới thiệu đề HĐND Thành phố Hà Nội bầu giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội. Dư luận tin tưởng rằng với kinh nghiệm công tác phong phú, với sự am hiểu nhiều lĩnh vực và nhiều năm sống ở địa bàn Thành phố Hà Nội, đồng chí Trần Sỹ Thanh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Về giáo dục:

Dư luận thanh niên, người dân quan tâm và bày tỏ thái độ đồng tình trước thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức thông tin cụ thể về việc điều chỉnh chương trình môn Lịch sử bậc Trung học phổ thông. Dự kiến, thời lượng phân bắt buộc sẽ gồm 52 tiết/năm học (lớp 10, lớp 11, lớp 12).

Thanh niên quan tâm nhiều về thông tin dữ liệu 30 triệu hồ sơ người dùng được thu thập từ website về giáo dục và rao bán trên mạng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, rà soát để làm rõ sự việc. Thanh niên bày tỏ sự lo ngại trước thông tin trên và cho rằng việc để lộ thông tin cá nhân thông qua website giáo dục là việc làm hết sức nguy hiểm và cần được tiến hành điều tra làm rõ nhanh chóng, bởi vấn đề này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích và sự an toàn của số lượng lớn người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên trên cả nước. Thanh niên cũng hy vọng Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

- Về y tế: Dư luận thanh niên quan tâm và chia sẻ rộng rãi việc đồng chí Đào Hồng Lan được giao đảm nhiệm trọng trách Bí thư Ban cán sự Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế. Dư luận thanh niên bày tỏ tin tưởng, mặc dù chưa từng công tác trong ngành Y, nhưng đồng chí Đào Hồng Lan sẽ cùng với tập thể Bộ Y tế khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

- *Về kinh tế:* Dư luận thanh niên và người dân quan tâm đến thông tin liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương thông báo thay đổi giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh mới. Theo đó, xăng E5 RON 92 giảm 3.103 đồng/lít, xăng RON 95 giảm 3.088 đồng/lít. Dầu diesel giảm 3.022 đồng/lít, dầu hỏa giảm 2.008 đồng/lít, dầu mazut giảm 2.010 đồng/kg kể từ 0h ngày 11/7. Dư luận bày tỏ vui mừng trước thông tin này vì từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu bán lẻ trong nước đã được điều chỉnh 18 lần, chủ yếu là tăng. Giá bán lẻ xăng dầu tăng cao gây tác động tiêu cực đến nền kinh tế, ảnh hưởng đến đời sống người dân do chi phí nguyên vật liệu, chi phí vận tải tăng.

2. Tình hình dư luận, xu hướng thanh niên quan tâm trên các trang mạng xã hội

- Trên facebook:

+ Dư luận thanh niên quan tâm về vụ việc anh Hoàng Văn Vương (xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) mua 500 nghìn đồng xăng nhưng hút ra chỉ được 9,5 lít. Trước đó, anh Vương đổ xăng tại cửa hàng xăng dầu Hải Động - thuộc Công ty TNHH MTV Hoàng Hải, khi rời cây xăng được một đoạn thì anh phát hiện kim xăng của xe không lên nên nghi vấn có dấu hiệu gian lận. Sau khi được thống nhất với cửa hàng kiểm tra cột đo xăng qua 3 lần đo thử kết quả trong bình có 9,5 lít. Được biết Công ty TNHH MTV Hoàng Hải đã nhận trách nhiệm, xin lỗi anh Vương và xin được trả lại 500 nghìn đồng tiền mua xăng và chi phí tháo hút xăng, tuy nhiên anh Vương không đồng ý. Dư luận trên mạng xã hội có 02 luồng ý kiến, một phía cho rằng cơ quan chức năng cần tiếp tục xác minh và làm sáng tỏ vụ việc, nếu đơn vị bán xăng sai cần xử phạt hành vi gian lận. Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng bên mua đã lái xe rời đi rồi sau đó mới quay lại để phản ánh sự việc sẽ không đủ căn cứ chứng minh được sự việc trên là đúng hay sai.

+ Gần đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh người đàn ông đang đi bộ trên đường tại xã Hồng Vân, Thường Tín, Hà Nội thì bị một người mặc đồ đen, đội mũ đen trùm kín đầu và đeo khẩu trang cầm hung khí chém đứt lìa chân phải, vụ việc đã khiến dư luận trong thanh niên và người dân hoang mang. Nhiều người bày tỏ thái độ bức xúc và mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, xử lý vi phạm.

- **Trên tiktok:** Một số trào lưu, hiệu ứng thịnh hành trong tuần thu hút giới trẻ: Hiệu ứng Lượn sóng, Đường này là đường gì, #Suthatla - luôn có nhiều điều bất ngờ đằng sau, #Mackedoi - Mặc kệ cho ai nói gì, thì cuộc đời này vẫn là do bạn quyết định,... Bài hát phổ biến được giới trẻ yêu thích như: Katusha's flute, Yêu nhầm người, Out don't cha, Mỹ nhân, Dù có cách xa, Bắt cóc con tim, ...

3. Tình hình dư luận tại các tỉnh, thành đoàn

Trong tuần 28, Ban Tuyên giáo đã nhận được báo cáo của **63/65** tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc (*Ban Thanh niên Quân đội và Đoàn Thanh niên Bộ Công an*

do yếu tố đặc biệt nên không báo cáo); trong đó 02 tỉnh, thành đoàn không gửi báo cáo¹. Qua báo cáo của các đơn vị có một số vấn đề cần quan tâm, đó là:

- *Tỉnh Hà Tĩnh*: Dư luận thanh niên quan tâm đến thông tin chiều ngày 12/7, hai chị em họ là em T.T.T.N. (5 tuổi) và em N.T.C. (7 tuổi) cùng trú tại thôn Bắc Lạc, xã Thạch Lạc, Hà Tĩnh không may bị trượt chân ngã xuống hồ nước gần nhà dẫn đến tử vong. Cụ thể: khoảng hơn 13h00, trong lúc mọi người đang nghỉ trưa, em T.T.T.N. và em N.T.C. rủ nhau ra hồ nước cách nhà khoảng 100m để chơi. Trong lúc chơi, không may hai em trượt chân xuống vũng nước sâu. Phát hiện sự việc, gia đình và người dân nhanh chóng có mặt để sơ cứu nhưng cả hai em đã tử vong. Ngay sau đó, chính quyền địa phương cùng người dân cũng đã có mặt thăm hỏi, động viên gia đình.

- *Tỉnh Đắk Lắk*: Dư luận trong tỉnh đặc biệt quan tâm đến vụ việc em Y.N.N. (8 tuổi, trú buôn Kry, xã Ea Sol, huyện Ea H'leo, Đắk Lắk) bị đốt 2 chân. Tuy nhiên, đang xuất hiện nhiều thông tin trái chiều về vụ việc, Viện Kiểm sát nhân dân huyện và Công an huyện Ea H'leo tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ, đồng thời chờ kết quả trưng cầu giám định tỷ lệ thương tích để xử lý vụ việc. Tỉnh đoàn Đắk Lắk đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn của tỉnh không chia sẻ, đăng tin khi chưa có kết luận cuối cùng của các cơ quan chức năng.

- *Tỉnh Gia Lai*: Dư luận thanh niên quan tâm đến việc trên địa bàn tỉnh có 7 thanh thiếu niên tại làng Kloong, xã biên giới Ia O, huyện Ia Grai bị dụ dỗ vào các thành phố miền Nam với công việc lương cao nhưng sau đó bị lừa sang Campuchia. Liên quan đến nội dung trên, UBND tỉnh đã có văn bản gửi các đơn vị, địa phương khẩn trương kiểm tra, báo cáo vụ việc, chủ động nắm bắt tình hình, tổ chức tuyên truyền nhằm có biện pháp ngăn chặn kịp thời tình trạng lừa đảo và các hoạt động tổ chức mua bán người trái phép sang Campuchia.

- *Tỉnh Lâm Đồng*: Dư luận trong đoàn viên, thanh niên quan tâm đến thông tin Hội đồng Giám mục Việt Nam thông báo “sa thải linh mục Martinô Mai Anh Tuấn khỏi dòng ngôi lời” vì tham gia nhóm “Trừ quỷ Bảo Lộc”. Trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến nay, Linh mục Mai Anh Tuấn đã tham gia các hoạt động của nhóm tự xưng “Trừ quỷ Bảo Lộc” và liên tục có các sai phạm. Do đó, Linh mục Mai Anh Tuấn đã bị cách chức và sa thải, không còn là giáo sỹ thuộc Dòng Ngôi Lời. Vụ việc trên đã tiếp tục khẳng định những sai trái, lệch lạc của Linh mục Mai Anh Tuấn nói riêng và số cầm đầu, cốt cán của nhóm tự xưng “Trừ quỷ Bảo Lộc” nói chung đi ngược lại với đường hướng và giáo huấn của Hội thánh Công giáo. Dư luận mong muốn các cơ quan chức năng sẽ sớm có biện pháp xử lý thích đáng.

4. Tình hình dư luận thanh niên trên các báo và trang thông tin điện tử

Trên các báo và trang thông tin điện tử, một số bài viết có lượng tiếp cận, tương tác lớn, như:

¹ Bắc Ninh, Hà Nội.

- *Đường sục lún sâu 5m ở Long An: Vừa đưa vào sử dụng khoảng 2 tuần.* Bạn đọc quan tâm và bày tỏ thái độ bức xúc trước sự việc đường sục lún tại Long An và mong muốn cơ quan chức năng sớm đưa ra nguyên nhân của sự việc, làm rõ và xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị sai phạm; đảm bảo an toàn cho người dân đi lại bằng phà và sớm có biện pháp sửa lại đường để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

- *Không vay tiền nhưng bị 'khủng bố' gây áp lực trả nợ, người dân kêu cứu.* Bạn đọc bày tỏ thái độ bức xúc về việc họ không vay tiền của ai nhưng bỗng dưng bị khủng bố tinh thần, nhằm buộc trả khoản nợ “từ trên trời rơi xuống”. Rất mong cơ quan chức năng xử lý triệt để những hội nhóm cho vay nặng lãi, đòi nợ khủng bố không đúng người.

- *Cần tăng mức phạt người say rượu bia lái xe.* Thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông của Bộ Công an, lực lượng Cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh đang tổ chức đợt tuyên truyền đến các chủ nhà hàng, quán ăn nhắc nhở khách không lái xe sau khi uống rượu bia. Nhiều bạn đọc ủng hộ chủ trương này, cho rằng trước hết cần tuyên truyền để nâng cao nhận thức, sau đó xử lý nghiêm những người vi phạm.

- *Tin nhắn, cuộc gọi rác lại nở rộ.* Bạn đọc bày tỏ thái độ bức xúc vì những sự việc này đã xảy ra rất lâu, được phản ánh trên nhiều kênh khác nhau nhưng vẫn chưa được giải quyết triệt để. Bạn đọc đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý quyết liệt, dứt điểm để bảo vệ người tiêu dùng.

- *Dừng xe ngấm cảnh trên cầu Thủ Thiêm 2, hàng loạt người bị Cảnh sát giao thông phạt 500.000 đồng.* Bạn đọc cho biết không chỉ cầu Thủ Thiêm 2 mà rất nhiều cây cầu mới đưa vào sử dụng cũng đều gặp tình trạng dừng xe, chụp hình, ngấm cảnh trên cầu, gây ách tắc và không đảm bảo an toàn giao thông. Đề nghị Cảnh sát giao thông xử lý nghiêm để lập lại trật tự giao thông.

- *Vụ tài xế Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không: Mẹ bị cáo không đồng ý kê biên căn hộ.* Nhiều bạn đọc bất bình trước việc mẹ con bị cáo Phong vẫn chưa bồi thường cho bị hại. Bạn đọc cho rằng bị cáo Phong đã không có giấy phép lái xe mà thuê xe lái, gây tai nạn một người chết, một người bị thương tật 79% nhưng lại tìm cách tẩu tán tài sản để không bồi thường, đề nghị tòa xử án nghiêm khắc để răn đe.

- *Báo động văn hóa giao thông: Nhiều vụ gây thương tích, thậm chí dẫn đến án mạng cũng chỉ xuất phát từ những va quệt, mâu thuẫn giữa những người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông.* Bạn đọc cho rằng cần tăng cường ý thức của người tham gia giao thông. Bên cạnh đó, nhiều vụ việc cần phải xử lý hình sự để có tính răn đe, ngăn chặn việc coi thường pháp luật.

- *Dân hiến đất mở rộng hẻm.* Nhiều bạn đọc bày tỏ sự ủng hộ, đồng tình khi người dân hiến đất, nhà nước bỏ kinh phí để mở rộng hẻm, vì việc mở rộng hẻm có lợi cho cả người dân và chính quyền. Bạn đọc cũng đề nghị đối với một

số hộ quá khó khăn, nên hỗ trợ kinh phí để sửa chữa nhà khi mở rộng hẻm. Đồng thời cần đảm bảo sau khi mở rộng hẻm không để xảy ra tình trạng lấn chiếm hẻm để họp chợ, buôn bán, đậu xe...

- *Là lòng quy định 'trời khách' của hàng tiện lợi.* Liên quan dự thảo thông tư quy định về phân loại và quản lý một số loại hình hạ tầng thương mại của Bộ Công thương, bạn đọc cho rằng có nhiều quy định còn chưa có tính khả thi. Cụ thể, với loại hình cửa hàng tiện lợi, dự thảo đưa tiêu chí chủ yếu phục vụ khách mua hàng trong phạm vi bán kính dưới 500 m; bán theo phương thức tự phục vụ, theo chuỗi; áp dụng công nghệ trong bán hàng, thanh toán. Bạn đọc cho rằng cần để nhà kinh doanh tự quyết định nơi mở cửa hàng và đối tượng phục vụ.

Tuyên giáo trân trọng báo cáo.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đoàn;
- Các đồng chí Ủy viên BCH,
Ủy viên UBKT TW Đoàn;
- Bí thư (Quyền Bí thư) các tỉnh, thành đoàn
và đoàn trực thuộc;
- Trưởng các ban, đơn vị Trung ương Đoàn;
- Viện Nghiên cứu Thanh niên;
- Lưu BTG.

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thái An